

ทันหุ้น - KSL คึกคัก! รับราคา
น้ำตาลโลกปีหน้าขาขึ้น พร้อมตั้งเป้า
รายได้งวดปี 2560 เติบโต 20% แกรม
เล็งทุ่มงบ 1 พันล้านบาท ผุดโรงงาน
ผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 2 แสน
ลิตรต่อวัน เปิดของไทยเงินเพิ่ม ฟาก
นักวิเคราะห์ หนุน "แก๊งกำไร" เคาะ
พิกัดด้าน 6.00 บาท

นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
บริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
(มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยว่า บริษัท
มองราคาน้ำตาลปีหน้าจะเคลื่อนไหว
อยู่ในระดับ 20-21 เซ็นต์ต่อปอนด์
จากปัจจุบันอยู่ที่ 18-19 เซ็นต์ต่อปอนด์
โดยมองว่าราคาน้ำตาลปีหน้าจะเป็นช่วง
ขาขึ้น จากการที่สต็อกน้ำตาลโลกที่ลด
ลง ทำให้ราคาน้ำตาลมีการปรับตัวสูง
ขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับราคาอ้อยที่นำ
จะปรับตัวดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามน้ำตาล
นั้นถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ หรือคอม
โมดิตี้ ที่อาจจะมีความผันผวนบ้าง แต่
บริษัทก็มีการกำหนดราคาขายล่วงหน้า
เพื่อรองรับกับสถานการณ์ด้านราคา

อย่างไรก็ดี ในงวดบัญชีปี 2560
(ตั้งแต่พ.ย.59-ต.ค.60) บริษัทประมาณ
การรายได้เติบโต 20% เมื่อเทียบกับ
งวดบัญชีปี 2559 เนื่องจากแนวโน้ม
ความต้องการน้ำตาลและราคาในตลาด
โลกปรับตัวดีขึ้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่
ผลักดันให้ภาพรวมธุรกิจขยายตัว จาก
ปัจจุบันที่สัดส่วนรายได้ส่งออกสินค้า

KSLโตรับน้ำตาลขาขึ้น อัดงบ1พันล.ลุยเอทานอล

ไปยังต่างประเทศคิดเป็นตัวเลขราว
70% การจัดทำหน่วยให้กับผู้ประกอบการ
ทั้งอุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไปใน
ประเทศ 30%

"ปีหน้าเราก็มองว่าราคาน้ำตาล
จะดีขึ้นต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ 18-19
เซนต์ต่อปอนด์ ถือว่าลดลงมาจากเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เราก็มองว่า
ปีหน้าจะเคลื่อนไหวในระดับ 20-
21 เซ็นต์ต่อปอนด์ โดยมองว่าสต็อก
น้ำตาลจะลดลงซึ่งก็จะช่วยให้ราคาลด
ลงด้วย และราคาอ้อยก็จะดีขึ้น แต่
โดยรวมก็ยังคงมีความผันผวนยังประเมิน
ระดับที่แน่ชัดไม่ได้" นายชัชกล่าว

● รุกขยายฐานเอทานอล

ส่วนธุรกิจเอทานอลบริษัทยังมี
โรงงานผลิตเอทานอล 2 แห่ง ใน
นามของบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์
จำกัด โดยโรงงานตั้งอยู่ใน อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น ขนาด 1.5 แสนลิตรต่อ
วัน ส่วนโรงงานอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในอ.
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาด 3 แสน
ลิตรต่อวัน แต่ปัจจุบันมีการผลิตเพียง
2 แสนลิตรต่อวัน รวมเป็น 3.5 แสน



>>> ชัช ชินธรรมมิตร

ลิตรต่อวัน ซึ่งปัจจุบันมีแผนการขยาย
กำลังการผลิตโรงงานเอทานอลในจ.
ขอนแก่น อีก 2 แสนลิตรต่อวันหรือ
60 ล้านลิตรต่อปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
หากผ่านก็จะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี
2560 แล้วเสร็จประมาณปลายปี และ

จะสามารถดำเนินการได้ช่วงปี 2561
โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนราว 1 พัน
ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมากกระแ
งเงินสดในมือ และกู้ยืมเงินจากสถาบัน
ทางการเงินราว 500-600 ล้านบาท

ด้านธุรกิจพลังงานนั้นในสวน
ของพลังงานชีวมวลนั้นบริษัทมีความ
สามารถในการดำเนินการด้านไฟฟ้าได้
180-190 เมกะวัตต์ แต่ปัจจุบันมีการ
จ่ายไฟฟ้าไปแล้ว 50 เมกะวัตต์ ซึ่งหาก
ทางภาครัฐเปิดดำเนินการด้านสายส่ง
บริษัทก็จะมีการเข้าร่วมประมูล โดย
บริษัทมีความต้องการที่จะจ่ายไฟฟ้า
เพิ่มอีก 50 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนในปี 2561

● ลุ้นขนด้าน 6 บ.

นางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสัญญาณ
เทคนิคหุ้น KSL ยังกว้างตัวด้าน
บวก โดยประเมินแนวต้านที่ 6.00
บาท ส่วนแนวรับที่ 5.00 บาท กลยุทธ์
การลงทุน "แก๊งกำไร" 📈